

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 เมษายน 2562

เอกชนเริ่มกังวล

นาย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เอกชนกำลังจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองของไทยว่า ผลของ กกต. จะออกมาเป็นอย่างไร รัฐบาลที่จะมาบริหารงานต่อไปจะเป็นคน จากพรรคไหน หรือจะเป็นรัฐบาลผสม อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ที่รักษาการอยู่ในขณะนี้ ต้องดำเนินนโยบายที่เตรียมไว้ รวมถึงต้อง เดินหน้าการเจรจาในโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ห้ามปล่อยให้ เกิดสัญญาณทางเศรษฐกิจ

ที่มา : มติชน

ชี้การเมืองวุ่น-ม.44ตัวการ จุดเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่

ว่าที่ ร.อ.จิตรร์ คีรธรานนท์ รองประธานหอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เอกชนกำลังรอดูการจัดตั้งรัฐบาลว่าสรุปอย่างไร ซึ่งส่งผลให้การลงทุนขนาดใหญ่ชะลอเพราะต้องรอดูผลการจัดตั้ง รัฐบาล สิ่งที่กำลังรอดูคือ หลังการเลือกตั้งจะเกิดเหตุวุ่นวายหรือไม่ เพราะเหตุการณ์ในขณะนี้ซึ่งแบ่งฝ่ายเป็นประชาธิปไตย กับไม่เป็น ประชาธิปไตย ทำให้มองว่าอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายคล้ายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 ถ้าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นทุกอย่างก็จบ

"ขณะนี้นักลงทุนคงรอดูการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงดูว่ารัฐบาลจะมี เสี่ยงในมือเท่าไร ถ้ามีเสี่ยงในมือน้อยจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล ทำให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นในไทยช่วงนี้ยังไม่น่าลงทุนนัก นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังรอดูนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ เพราะเท่าที่ ดูนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองยังไม่มีพรรคไหนที่ชูประเด็น บิ๊กไอเดีย หรือนโยบายใหญ่จะขับเคลื่อนประเทศ เช่น การผลักดันให้ "ไทยเป็นไบโอเทคโนโลยี" ว่าที่ ร.อ.จิตรร์กล่าว

ว่าที่ ร.อ.จิตรร์กล่าวว่า ในปีที่เศรษฐกิจคงแย่กว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าปีนี้จะโต 3.8% ลดจากเดิมคาดว่าจะโต 4-4.5% ที่ผ่านมามีการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนยังไม่เกิด ส่วนหนึ่งมาจากข้อกังวล ม.44 รวมถึงกฎหมายเป็นอุปสรรคการลงทุน ยังไม่มีการปรับแก้ไข เช่น พ.ร.บ.ตั้งแต่สมัย ร.5 ยังมีอยู่ถึง 600 ฉบับ ก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามา และภายหลัง คสช. เข้ามา มีการออกกฎหมายอีก 600 ฉบับ รวมถึงมีการออกกฎระเบียบ ต่างๆ เมื่อรวมกับกฎหมายในอดีตส่งผลให้ไทยมีกฎหมายบังคับกว่า 1 แสนฉบับ ถ้าได้รัฐบาลเข้ามาและทำกฏหมายดีดั่งกล่าวจะช่วย ทำให้เอกชนทำธุรกิจได้สะดวกขึ้น ส่งผลดีต่อจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ) อาจโตแบบก้าวกระโดด สำหรับหน้าตาที่เศรษฐกิจ คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจต้องมีความรู้รอบรู้บ้าง แต่สิ่งสำคัญ คือแรงแก้ไขกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจเอกชน

ที่มา : มติชน

พรบ.หลักเกณฑ์ร่างกฎหมาย ดันอันดับ 'ยาก-ง่าย' ธุรกิจไทย

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีส่วน ต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ทุกขั้นตอน ซึ่งสะท้อนได้จากการจัดอันดับ ความยากง่าย ในการทำ ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกที่มีตัวชี้วัด 10 ด้าน ซึ่งทุกด้าน เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยอันดับที่อยู่ ท้ายที่สุด คือ การขออนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างโกดังสินค้ามี 19 ขั้นตอน ใช้เวลา 118 วัน

ชัยวัธ มระพะฤกษ์วรรณ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีการ ผ่อนคลาย กฎหมาย เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง การจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งนักธุรกิจตอบรับการดำเนินการของภาครัฐ และที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่าขั้นตอนการออกกฎหมายหรือการ ปรับปรุงกฎหมายของไทย มีหลายขั้นตอนทำให้การแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายต้องใช้เวลา

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ